

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมซึ่งสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่หนึ่งปี 2563 จำนวน 7.49 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิ 0.98 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.47 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีรายได้รวม 37.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.14 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 3.79 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด บริษัทย่อยซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจภายหลังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2562
 - ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเท่ากับ 11.15 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้ ลดลง 22.53 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนบริษัทมีการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
 - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาสนี้เท่ากับ 19.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเป็นขาดทุนรวม 5.94 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 19.30 ล้านบาทจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด “กรุงไทย ซีมิโก้” ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71 ท่ามกลางการผันผวนของภาวะตลาดและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่หนึ่งปี 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ มีรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นมาก จากมูลค่าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น และการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จาก 1.88% ในปี 2562 เป็น 2.16% นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์ในการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้ผลการดำเนินงานของกรุงไทย ซีมิโก้ ในไตรมาสนี้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

กรุงไทย ซิมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่หนึ่งปี 2563 และ 2562 โดยสรุปดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2563	2562
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สินสุทธิ	306.97	261.18
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(258.41)	(273.01)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	(9.74)	2.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	38.82	(9.34)

ในส่วนของบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม แม้จะได้รับผลกระทบการดำเนินงานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกระทั่งปิดดำเนินการสตูดิโอชั่วคราวในปลายเดือนมีนาคม 2563 ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐ แอ็บเซอลูทโยคะ ยังคงมีผลดำเนินงานที่เป็นกำไรใน ไตรมาสนี้ และดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหลักจากการขยายตัวของธุรกิจสตูดิโอในประเทศสิงคโปร์และธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากแอ็บเซอลูทโยคะในไตรมาสที่หนึ่งปีนี้จำนวน 1.95 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีส่วนแบ่งขาดทุน 0.54 ล้านบาท ในส่วนของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง มีรายได้ที่ลดลงจาก COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเป็นจำนวน 1.37 ล้านบาทในไตรมาสที่หนึ่งนี้

2. ค่าใช้จ่ายรวม 45.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 สาเหตุหลักมาจาก
 - บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้นจากการเพิ่มจำนวนพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งปี 2562 จากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการกองทุนรวมและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จนเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา
 - บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง 4.62 ล้านบาท จากจำนวนเงินกู้ยืมที่ลดลง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จึงมีการปรับลดสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3.14 ล้านบาทในไตรมาสนี้

และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กลต.จท-1 (ว) 23/2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) บริษัทขอเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ

- ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ที่มีอยู่แล้วมาใช้ โดยให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) และอนุญาตให้พนักงานบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารและข้อมูลจากระบบปฏิบัติงานกลางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่เป็นครั้งคราว เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงจากการติด COVID-19 และเป็นไปตามมาตรการของรัฐ โดยบริษัทและบริษัทย่อยยังคงสามารถดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดที่ผันผวนและความไม่แน่นอนจากการลงทุนในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทต้องบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในส่วนของบริษัทย่อยมีการปรับเปลี่ยนแผนการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและความต้องการของนักลงทุน ทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2563 นี้ มีการเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
- บริษัทร่วม กรุงไทย ซิมิโก้ ได้ดำเนินการตามแผน BCP และให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) เช่นกัน และยังคงสามารถให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่ลูกค้าได้ตามปกติ การระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้รายได้ค่านายหน้าและผลการดำเนินงานของกรุงไทย ซิมิโก้ ในไตรมาสที่สี่ขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) ทำให้กรุงไทย ซิมิโก้ เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงเอกสารและข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการจัดทำรายงานงบการเงิน รวมถึงเกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและการประสานงานของผู้สอบบัญชี ด้วยเหตุนี้กรุงไทย ซิมิโก้ จึงดำเนินการขอผ่อนผันการเลื่อนการนำเสนองบการเงินไตรมาสที่หนึ่ง 2563 ออกไป เนื่องจากงบการเงินของ กรุงไทย ซิมิโก้ มีสาระสำคัญต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก การได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ใช้งบการเงิน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอผ่อนผันการส่งงบการเงินไตรมาสที่หนึ่งออกไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตามที่ได้แจ้งให้สำนักงานทราบแล้ว

- ในส่วนของบริษัทร่วมอื่น การปิดดำเนินการสตูดิโอออกกำลังกายชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ของแอ็บเซอลูท โยคะ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในไตรมาสที่สองและจนกว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา แอ็บเซอลูท โยคะ ได้เปิดให้บริการคลาสออกกำลังกาย Absolute Anytime ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการให้เช่าและจัดจำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อปรับตัวรองรับธุรกิจในสภาวะปกติใหม่ (New Normal) อีกทั้ง แอ็บเซอลูท โยคะ ยังคงมีธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากสตูดิโอออกกำลังกาย เช่น ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โรงแรม การรับบริหารและแฟรนไชส์ ที่ยังคงสามารถสร้างรายได้และผลดำเนินงานให้กับบริษัทได้ และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็มีการลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการปรับลดค่าเช่าสถานที่เกือบทุกสาขาในระหว่างปิดดำเนินการสตูดิโอออกกำลังกายชั่วคราวนี้ และค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลงทั้งจากการปิดสตูดิโอและการปรับลดเงินเดือนค่าจ้างตามสัดส่วนเวลาทำงานที่ลดลงและโดยสมัครใจของส่วนงานอื่นๆ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ต่อธุรกิจได้มาก
- การดำเนินธุรกิจของ เซนติเมทัล (ประเทศไทย) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อช่องทางการขายสินค้าของบริษัทในห้างสรรพสินค้าที่มีการปิดชั่วคราวและร้านสะดวกซื้อที่มีการปิดบริการเพิ่มตามกำหนดเวลาเคอร์ฟิว รวมทั้งการเลื่อนงานเปิดตัวสินค้าใหม่ ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานโดยตรง การผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเร็ววันนี้ คาดว่าจะทำให้ผลดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น แต่เนื่องจากเงินลงทุนในกิจการ แอ็บเซอลูท โยคะและเซนติเมทัล คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานรวมของบริษัท

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน

- แหล่งเงินทุนและต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- บริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางด้านสภาพคล่อง ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย การชำระหนี้ หรือการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (Debt Covenant) กับสถาบันทางการเงินหรือตราสารหนี้ตัวแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด ณ ปัจจุบัน บริษัทมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียง 0.1 เท่า และมีการบริหารสภาพคล่องและแผนการลงทุนอย่างใกล้ชิดและเป็นไปด้วยความระมัดระวัง

3. ผลกระทบต่องบการเงิน

- บริษัทคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แสดงในงบการเงินจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทดำเนินการตั้งสำรองการด้อยค่าสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าชุดธรรมไว้ครบถ้วนเพียงพอแล้ว
- บริษัทคาดว่าจะไม่มีหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นใด (Contingence Liabilities) เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร